



**สรุปรมติที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) ด้านบริหาร
ครั้งที่ ๔๒/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๖**

การประชุม กสม. ด้านบริหาร ครั้งที่ ๔๒/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๖ โดยมีนางสาวพรประไพ กาญจนรินทร์ ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เป็นประธานการประชุม สรุปสาระสำคัญ ดังนี้

๑. ร่างระเบียบ กสม. ว่าด้วยการจัดสวัสดิการภายในสำนักงาน กสม. (ฉบับที่ ..) พ.ศ.

ที่ประชุม กสม. มีมติเห็นชอบร่างระเบียบ กสม. ว่าด้วยการจัดสวัสดิการภายในสำนักงาน กสม. (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ตามที่เสนอ และมอบสำนักกฎหมายดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป โดยให้สำนักงาน กสม. โดยเลขาธิการ กสม. และคณะกรรมการสวัสดิการฯ ดำเนินการตามความเห็นที่ประชุม โดยเฉพาะการคัดเลือกและแต่งตั้งกรรมการสวัสดิการฯ ให้ครบองค์ประกอบที่ร่างระเบียบกำหนดโดยเร็ว เพื่อขับเคลื่อนภารกิจของกองทุนสวัสดิการให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป

๒. การรับรองแผนปฏิบัติการของ กสม. ว่าด้วยการป้องกันการทรมาน พ.ศ. ๒๕๖๗ – ๒๕๖๙

ที่ประชุม กสม. มีมติเห็นชอบร่างแผนปฏิบัติการของ กสม. ว่าด้วยการป้องกันการทรมาน พ.ศ. ๒๕๖๗ – ๒๕๖๙ และมอบสำนักสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศและสำนักที่เกี่ยวข้องดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

๓. การจัดงานวันสิทธิมนุษยชนสากล ๑๐ ธันวาคม ประจำปี ๒๕๖๖

ที่ประชุม กสม. มีมติเห็นชอบหลักการจัดงานวันสิทธิมนุษยชนสากล ๑๐ ธันวาคม ประจำปี ๒๕๖๖ ซึ่งจะจัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๖ ณ สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (TIJ) โดยให้แก้ไขเพิ่มเติมตามความเห็นของที่ประชุม และมอบสำนักส่งเสริมการเคารพสิทธิมนุษยชนดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

๔. ขอความร่วมมือเป็นองค์กรร่วมจัดงาน เวทีสาธารณะเพื่อรับฟังข้อมูลสถานการณ์และประมวลข้อเสนอแนะเกี่ยวกับสิทธิในสิ่งแวดล้อมที่ดี จำนวน ๖ ครั้ง

ที่ประชุม กสม. มีมติเห็นชอบการเป็นองค์กรร่วมจัดงาน เวทีสาธารณะเพื่อรับฟังข้อมูลสถานการณ์และประมวลข้อเสนอแนะเกี่ยวกับสิทธิในสิ่งแวดล้อมที่ดี ทั้ง ๖ ภูมิภาค ได้แก่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก ภาคเหนือตอนบน ภาคเหนือตอนล่าง ภาคกลาง/ปริมณฑลและตะวันตก และภาคใต้ โดยให้ใช้ตราสัญลักษณ์สำนักงาน กสม. ในการจัดงานและให้เบิกค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานจากแผนงานการติดตามและขับเคลื่อนมติสมัชชาสิทธิมนุษยชน (๕ ประเด็น) ได้ตามความเหมาะสม โดยมอบ กสม.ศยามล เป็นวิทยากรและนำเสนอความเห็น ข้อเสนอแนะในเวทีงานมนุษย์ - สังคม ภาคประชาสังคม ครั้งที่ ๗ “อีสานกับการเมืองใหม่ : การพัฒนาและบทเรียนการจัดการลุ่มน้ำอีสาน” ระหว่างวันที่ ๑๙ - ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๖ ทั้งนี้ กสม. และที่ปรึกษาประจำ กสม. ที่สนใจเข้าร่วมงานให้แจ้งไปยังสำนักส่งเสริมการเคารพสิทธิมนุษยชน

และมอบเจ้าหน้าที่สำนักส่งเสริมการเคารพสิทธิมนุษยชนเป็นวิทยากรและผู้เฝ้าอำนวยการกระบวนการ
ทั้ง ๖ ภูมิภาค และมอบสำนักส่งเสริมการเคารพสิทธิมนุษยชนดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

**๕. การหารือแนวทางความร่วมมือระหว่าง กสม. กับ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์**

ที่ประชุม กสม. มีมติรับทราบว่า เมื่อวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ กสม. วสันต์ กสม. สุภัทรา
กสม. สุชาติ และคณะ ได้ประชุมหารือกับนายวรารุช ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์ และคณะ ณ ห้องประชุม สป.๑ ชั้น ๘ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวง
การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) โดยมีประเด็นการหารือประกอบด้วยเรื่องสิทธิเด็ก
สิทธิผู้สูงอายุ สิทธิคนพิการ การป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัว ร่าง พ.ร.บ. ว่าด้วยการดำเนินงาน
ขององค์กรที่ไม่แสวงหารายได้หรือกำไรมาแบ่งปันกัน พ.ศ. และการจัดทำดัชนีสิทธิมนุษยชน ทั้งนี้ กสม.
และ พม. เห็นชอบให้มีกลไกการทำงานร่วมกันในประเด็นต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง โดยการประชุมครั้งต่อไปจะหารือ
เรื่องสิทธิเด็กและสิทธิผู้สูงอายุเป็นหลัก และมอบสำนักงาน กสม. ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
